



# ST. PAUL'S PRIMARY SCHOOL

Links Street  
West Sunshine,  
Vic. 3020

**HỌC KỲ 1**  
**TUẦN 10: Thứ Hai, 27 tháng 03 năm 2023**

A.B.N. 23 073 655 340  
Phone: 9363 1568  
Fax: 9363 7368  
Email: principal@spsunshinewest.catholic.edu.au

## **NHỮNG NGÀY CẦN GHI NHỚ**

Thứ Ba, ngày 28 tháng 03:	Gian Hàng Đồng Phục Cũ từ 2.45pm đến 3.15pm
Thứ Tư, ngày 29 tháng 03:	Buổi Thông tin cho Lớp Prep 2024 - Trường St Paul lúc 1.45pm
Thứ Năm, ngày 30 tháng 03:	Ban Bí Tích Thêm Sức lúc 7pm tại Nhà Thờ St. Paul
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03:	Ngày An Sinh của khối Lớp 3&4 và Lớp 5&6, Tập họp Toàn Trường Lớp JTC lúc 2.30pm
Thứ Năm, ngày 06 tháng 04:	Buổi Tập Họp mừng Phục Sinh lúc 12pm. Kết thúc Kỳ I lúc 1pm. Học sinh có thể mặc quần áo thường
Thứ Hai, ngày 24 tháng 04:	Ngày Trường Đóng Cửa - Học sinh được nghỉ học
Thứ Ba, ngày 25 tháng 04:	Ngày Lễ ANZAC - Học sinh được nghỉ học
Thứ Tư, ngày 26 tháng 04:	Học kỳ II Bắt đầu lúc 8.40am
Thứ Tư, ngày 26 tháng 04:	Chụp hình Toàn trường - Học sinh phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè
Thứ Năm, ngày 04 tháng 05:	Đêm Hội thảo dành cho Gia đình về Bí Tích Thánh Thể lúc 7pm tại Trường St Paul
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 05:	Ngày Quốc Tế Các Gia Đình
Thứ Ba, ngày 09 tháng 05:	Bữa Ăn Sáng Mừng Ngày Lễ Mẹ lúc 7.30am - Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau
Thứ Tư, ngày 10 tháng 05:	Buổi Thông tin cho Lớp Prep 2024 - Trường St Paul lúc 9.15am
Thứ Năm, ngày 11 tháng 05:	Gian Hàng Mừng Ngày Lễ Mẹ
Thứ Sáu, ngày 12 tháng 05:	Xưng tội tại Lớp MMK, MET, MEM lúc 10am, Tập họp Toàn Trường Lớp JRC lúc 2.30pm
Thứ Ba, ngày 16 tháng 05:	Buổi Thông tin cho Lớp Prep 2024 - Trường St Paul lúc 1.45pm
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05:	Tập Họp Toàn Trường Lớp SCC lúc 2.30pm
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05:	Ban Bí Tích Thánh Thể lúc 6.30pm tại Nhà Thờ St. Paul
Ngày 12, 13 và 14 tháng 09:	Diễn Kịch 'Joseph' của Trường St Paul (Thông tin thêm sẽ được gửi đến sau)

### Quý Phụ huynh/Giám hộ thân mến!

Cô Mareta Parson sẽ kết thúc làm việc tại Trường St Paul vào thứ Tư tuần sau (05/04) vì Cô sẽ đi nghỉ phép phục vụ lâu năm cho hết niên học này và sẽ không trở lại Trường St Paul vào năm 2024. Mareta bắt đầu làm việc trong Giáo dục Công Giáo vào năm 1976 khi Cô bắt đầu dạy học tại Trường St Margaret ở Geelong. Mareta bắt đầu dạy tại Trường St Paul vào năm 2008 - trong thời gian đó Cô đã đảm nhận nhiều chức vụ. Cô đã đóng góp rất nhiều cho nền Giáo dục Công Giáo trong suốt thời gian này. Tôi xin cảm ơn Cô đã hỗ trợ tôi trong thời gian này. Chúng ta chúc cho Cô mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai - chúng ta sẽ nhớ đến Cô.

Xin Quý vị hãy cầu nguyện cho Cô Mareta Parsons, Cô Kara Brizzi và Cô Kathy Ly. Em rể của Mareta mới qua đời vào tuần trước - Cô đã đi đến Perth để dự đám tang. Bà của Kara đã qua đời hôm thứ Sáu. Bà của Kathy đã qua đời tại Việt Nam - Cô sẽ đi Việt Nam vào ngày mai và sẽ trở lại Trường St Paul vào thứ Ba (04/04). Chúng ta xin gửi lời chia buồn đến Mareta, Kara, Kathy và gia đình của các Cô.

Tôi hi vọng rằng Quý vị có thể tham dự các nghi thức phục vụ của Tuần Thánh bắt đầu bằng Chủ Nhật Lễ Lá vào Chủ nhật này (02/04). Tuần Thánh là thời gian rất thánh thiêng trong năm vì đó là thời điểm giờ đây chúng ta sẽ tưởng niệm và nhớ đến tuần cuối cùng của cuộc đời Chúa Giê-su nơi trần thế này. Đây là những ngày dẫn dắt vào Đại Lễ Phục Sinh. Mùa Chay của việc hi sinh và sống vị tha đã sắp đến hồi kết thúc, những tuần lễ tới đây vô cùng quan trọng cho tất cả các Ky-tô Hữu. Trọng tâm lớn nhất của tuần lễ này Chặng đàng Thánh Giá (chịu nạn) và sự Phục Sinh của Chúa Giê-su Ky-tô và những sự kiện dẫn dắt đến đó. Thông điệp của mùa Phục Sinh là người có niềm hi vọng. Chúa Giê-su đã chết trên thập giá nhưng đã sống lại từ cõi chết vào Chủ Nhật Phục Sinh, một ngày tuyệt vời trong Lịch Phục Vụ của Giáo Hội. Tôi mong rằng Chúa Ky-tô Phục Sinh sẽ sống động trong lòng Quý vị trong mùa Phục Sinh và trong suốt năm nay.

Xin lưu ý Trường đóng cửa không học vào thứ Hai (24/04) vì các giáo viên sẽ làm việc về cách giúp cho học sinh lên tiếng nói và cơ quan hỗ trợ việc học của các học sinh. Chụp hình toàn trường sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư (26/04) - ngày học đầu tiên của Kỳ 2. Học sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè. Tất cả việc đặt chụp hình phải được làm qua mạng. Xin dùng Mã duy nhất của con trong tờ đặt chụp hình cá nhân đã được gửi về nhà khi Quý vị đặt mua hình cho con.

Học kỳ 1 sẽ kết thúc lúc 1pm ngày thứ Năm (06/04). Học sinh có thể mặc đồ thường vào ngày này. Kỳ 2 bắt đầu lúc 8.40am thứ Tư (26/04).

Chúc Quý vị một tuần tuyệt vời!

Chào thân ái!

Damian Casamento (HIỆU TRƯỞNG)

### **CỬA HÀNG ĐỒNG PHỤC CŨ**

Cửa hàng đồng phục cũ sẽ mở cửa bán hàng vào ngày mai vào lúc 2.45pm. Xin hãy vào Trường qua Văn phòng. Xin cảm ơn Effie Ross đã điều phối cho gian hàng này.

### **CHỤP HÌNH TOÀN TRƯỜNG VÀO NGÀY THỨ TƯ (26/04) - NGÀY HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KỲ 2**

Xin nhắc nhở Quý vị rằng các em học sinh cần phải mặc đầy đủ đồng phục đi học mùa hè vào ngày chụp hình thứ Tư (26/04).

Xin lưu ý việc đặt mua hình phải được làm trực tiếp qua mạng. Xin dùng Mã đặt mua (ID) trong tờ quảng cáo chụp hình của riêng con Quý vị đã được gửi về nhà trước đây.

### **XỔ SỐ PHỤC SINH - ĐÓNG GÓP CHO GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ**

Vé số cho chương trình Xổ Số Phục Sinh của chúng ta đã được gửi về nhà. Vé số giá \$1/vé. Vé số sẽ được rút thăm vào thứ Tư (05/04). Xin hãy tặng Trứng Phục Sinh, kẹo sô-cô-la, kẹo ngọt và quà tặng cho Trường làm giải thưởng trước ngày mai. Tất cả tiền và vé số phải được nộp lại Trường hạn chót ngày thứ Hai (03/04). Xin cảm ơn Quý vị không ngừng ủng hộ.

### **BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC - THỨ NĂM TUẦN NÀY (30/03)**

Nhiều em học sinh Lớp 5&6 sẽ được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức vào thứ Năm này (30/03) bắt đầu lúc 7pm tại Nhà thờ St Paul. Các em đã được Cô Peplow, Cô Borg, Cô Razi, Cô Capuano, Cô Boulton, Cô Kylie, Cô Schembri, Cô Anna và Cô Celeste chuẩn bị rất tốt. Tôi xin Quý vị tiếp tục cầu nguyện cho các em này khi các em chuẩn bị lần cuối cho việc lãnh nhận Bí tích này.

### **AN TOÀN CHO TRẺ XUNG QUANH TRƯỜNG ST. PAUL**

Xin nhắc nhở tất cả các gia đình về việc băng qua đường tại Trường học hoặc chỗ đèn dành cho người đi bộ khi băng qua Đường Links và Đường Glengala. Điều này đảm bảo cho tất cả mọi người trong cộng đồng đều được an toàn. Khi rời khỏi khu vực đưa trẻ đến trường vào buổi sáng, xin quý vị hãy rẽ trái ra khỏi cổng trường vì đường Links là đường 1 chiều vào buổi sáng và buổi chiều. Tôi cũng xin các gia đình không được rời khỏi xe trong khu vực đưa học sinh đến vào buổi sáng. Điều này gây tắc nghẽn khu vực đưa đón. Nếu Quý vị muốn vào Văn phòng trước 8.45am, quý vị phải đậu xe trên Đường Links và đi bộ đến trường. Không an toàn khi đậu xe trong khu vực đậu xe dành cho khách và băng qua khu vực đón học sinh mà không sử dụng chỗ băng qua đường được nhân viên của trường giám sát. Xin nhắc nhở rằng không trẻ em nào được để lại trong xe hơi mà không có người lớn trông nom. Xin tuân thủ tất cả các luật lệ giao thông để đảm bảo các đường xung quanh Trường St. Paul đều được đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.